



# ĐẠI SỨ QUÁN HỢP CHỨNG QUỐC HOA KỲ

## Phòng Thông tin - Văn hoá

Tầng 3, Rose Garden Tower, 6 Ngọc Khánh

Hà Nội, Việt Nam

(84-4) 831-4580 -- Fax: (84-4) 831-4601

### BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ CHƯƠNG TRÌNH THÔNG TIN QUỐC TẾ BẦU CỬ MỸ NĂM 2000

## GIỚI THIỆU

❖ Trong tiểu thuyết những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer của Mark Twain, nhân vật chính - một cậu bé sống trong thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh vào những năm 1840 vui sướng nghĩ đến lễ kỷ niệm ngày 4/7 sắp tới. Nhưng khi ngày trọng đại đó đến thì Tom lại cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tại sao vậy? Vì rằng ngài Chủ tịch Hạ viện, một nghị sĩ Mỹ mà cậu cho là "người đàn ông vĩ đại nhất thế giới" rốt cuộc là người không cao được 7 mét.

❖ Cứ bốn năm một lần, khi người dân Mỹ đi bầu tổng thống- một chức vụ mà nhiều người cho là có quyền lực nhất trên thế giới, thì ứng cử viên có tầm cỡ trong cuộc bầu cử ở Mỹ cũng phải có phẩm chất cao quý tương tự như vậy. Với khuynh hướng lý tưởng và những hy vọng cao xa, các ứng cử viên phát động chiến dịch vận động tranh cử mạnh mẽ hơn một năm trước khi cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên được tiến hành. Trong giai đoạn đầu, khả năng gây quỹ tranh cử của ứng cử viên nhằm hỗ trợ ban điều hành và tiến hành chiến dịch tranh cử là một công việc quan trọng. Bởi vậy, giới báo chí thường dựa trên số tiền huy động được để xem ứng cử viên nào đang dẫn đầu. Các cuộc thăm dò dư luận duy trì việc theo dõi những lựa chọn của cử tri cho đến khi cuộc bỏ phiếu tại hội nghị đầu tiên của bang - bang Iowa - diễn ra vào tháng giêng có kết quả chính thức, tiếp đó là cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Newhampshire. Sau đó lần lượt kết quả bầu cử sơ bộ ở các bang sẽ dần được thu hẹp để tiến tới kết quả cuối cùng. Vào cuối mùa hè, hai nhân vật cuối cùng xuất hiện tại đại hội của đảng mình - họ đã chiến thắng và hoàn thành cuộc sát hạch về khả năng giải quyết các vấn đề, và cuối cùng là phải sẵn sàng tranh luận với nhau trong chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng mười một.

❖ Đối với các quan sát viên nước ngoài thì trên nhiều phương diện cuộc bầu cử tổng thống có thể sẽ khó hiểu: Chẳng hạn như thời gian vận động tranh cử, giống một cuộc chạy việt dã hơn là cuộc chạy đua tốc độ. Người ta cũng rất quan tâm chú ý tới cuộc sống riêng tư của các ứng cử viên, vai trò của các nhà tư vấn chuyên nghiệp cho chiến dịch vận động tranh cử, và dường như là đòi hỏi đối với mỗi ứng cử viên là phải đưa ra được tầm nhìn về tương lai cho đất nước. Về điểm cuối cùng này, nên nhớ rằng người Mỹ vẫn thường cho là dân tộc họ là một dân tộc có những khả năng vô biên và một ứng cử viên tổng thống sẽ không được coi trọng nếu ông ta không có những ý tưởng lớn về mục tiêu mà đất nước này sẽ tiến đến. Lúc ấy cuốn sách nhỏ này sẽ được dùng như một cuốn sách "hướng dẫn giản đơn" cho chiến dịch vận động tranh cử đầu tiên của nước Mỹ trong thế kỷ mới. Chúng tôi đã đề nghị một số nhà khoa học chính trị hàng đầu của đất nước phân tích các xu hướng hiện tại tác động đến cuộc bầu cử sắp tới và cho biết ý kiến riêng của họ về những dự báo khi chiến dịch vận động tranh cử năm 2000 diễn ra.

Thomas Mann, nhà phân tích chính trị của Washington nói "cuộc bầu cử này rất đáng quan tâm bởi vì nó là một cuộc bầu cử cực kỳ mở, có khả năng để lại dấu ấn dài lâu trong nền chính trị Mỹ. Các chính đảng (Cộng hòa và Dân chủ) hiện đang tương đối cân bằng, có thể cạnh tranh với nhau quyết liệt hơn so với nhiều thập kỷ trước. Trong cuộc bầu cử này, thắng lợi có tính quyết định của một trong hai đảng sẽ mở ra thời kỳ tổ chức lại về chính trị của đảng cầm quyền để chi phối nền chính trị của chúng ta và chương trình nghị sự của chính phủ trong nhiều năm tới."

Toàn văn bằng tiếng Anh của bài viết có trên Internet tại: <http://usinfo.state.gov/products/pubs/elect00/intro.htm>